



AN THÁI Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh

(Tiếp theo trang 1)



Khu vui chơi giải trí xã An Thái được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Cùng với tạo nguồn vốn, quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, địa phương đã nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân, nhất là tiêu chí về giao thông với phong trào tự nguyện hiến đất theo tinh thần Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy để mở đường giao thông. An Thái là một trong những địa phương đi đầu của huyện trong việc hiến 27.301m² đất ở và đất nông nghiệp để làm đường giao thông. Cũng nhờ việc hiến đất mở rộng đường, địa phương quy hoạch khu đất đầu giá để có nguồn kinh phí xây dựng các công trình trường học, trạm y tế, khu vui chơi giải trí, điện thoại sáng đường quê... Theo số liệu tổng hợp, trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, ngoài ngân sách của tỉnh, huyện đầu tư 91 tỷ đồng,

địa phương đầu tư ngân sách hơn 167 tỷ đồng cùng với 30 tỷ đồng giá trị từ góp quyền sử dụng đất của nhân dân. Số tiền có được địa phương không xây mới các công trình mà tập trung sửa chữa, nâng cấp để giảm nguồn vốn. Đến nay, qua một thời gian chỉ đạo, quyết tâm, xã hoàn thiện được các tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào ngày 11/10/2023. An Thái cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh.

Nhân lên sức mạnh

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hữu Hoàng cho biết thêm: Ngay sau khi địa phương được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao, với quyết tâm về đích NTM kiểu mẫu ngay

trong năm 2023, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu, phân công nhiệm vụ cho thành viên phụ trách từng tiêu chí về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu, hàng tuần chỉ đạo chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. UBND xã ban hành quyết định thành lập ban quản lý, ban phát triển các thôn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Theo quy định của tỉnh, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 cần bảo đảm các tiêu chí: xã đã được công nhận xã NTM nâng cao; thu nhập bình quân đạt mức quy định, có ít nhất một mô hình thôn thông

minh và đạt ít nhất một tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội nhất.

Đến nay, ngoài việc được công nhận xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt 75,25 triệu đồng (đạt so với yêu cầu). Đối với tiêu chí theo lĩnh vực nổi trội nhất, địa phương chọn lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao gắn với lễ hội truyền thống đến A Sào, nơi thờ Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Riêng về tiêu chí thôn thông minh, hiện nay 5/5 nhà văn hóa thôn của xã đều có đường truyền internet và cung cấp wifi miễn phí bảo đảm chất lượng dịch vụ cho nhân dân truy cập... Ông Nguyễn Văn Khuyển, Bí thư Chi bộ thôn Hạ chia sẻ: Không phải đến khi được chọn thôn thông minh để đáp ứng tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, nhà văn hóa thôn mới đầu tư cơ sở vật chất mà ngay khi xây dựng NTM nâng cao, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương đã huy động nguồn xã hội hóa 300 triệu đồng để mua sắm bàn ghế, dụng cụ thể dục thể thao và một số dụng cụ thiết yếu nên nhân dân rất phấn khởi. Ngày 29/11/2023, đoàn đánh giá, xác nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh tổ chức đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu tại xã An Thái đều đánh giá, xác nhận xã An Thái đạt các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện báo cáo đề tổng hợp trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận.

Là địa phương đầu tiên của tỉnh về đích NTM kiểu mẫu, xã An Thái đang là điểm đến của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh để tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Mục tiêu của xã là tiếp tục giữ vững, củng cố và phát huy thế mạnh chung của địa phương, đồng thời đầu tư cho phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân.

Thiếu bác sĩ - khoảng trống nhân lực cần lấp đầy

KỶ 1: "ĐIỆP KHÚC" THIẾU BÁC SĨ TUYỂN CƠ SỞ



Người dân đến kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế xã.

S o với bình quân chung của cả nước, Thái Bình có số bác sĩ/vạn dân cao với tỷ lệ 13,5 bác sĩ/vạn dân. Tuy nhiên, hiện nay tại không ít đơn vị y tế vẫn rơi vào tình trạng thiếu bác sĩ, nhất là tuyến y tế cơ sở. "Điệp khúc" này đã tái diễn nhiều năm. Mới đây, việc tuyển dụng nhân lực cho ngành y tế đã được tổ chức song vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Thiếu nhân lực y tế nói chung, bác sĩ nói riêng vẫn là bài toán cần tiếp tục tìm lời giải.

Tuyển thêm vẫn thiếu

Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (Hưng Hà) hiện có 34 bác sĩ. Trong đợt tuyển dụng vừa qua, Bệnh viện có nhu cầu tuyển 4 bác sĩ song số hồ sơ đăng ký nộp để ứng tuyển chỉ có 3. Điều này khiến Bệnh viện ít có cơ hội lựa chọn nhân lực. Ông Vũ Tiến Thành, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: Theo kế hoạch, Bệnh viện cần có 44 bác sĩ song số bác sĩ hiện nay mới là 34 (kể cả 3 bác sĩ mới được tuyển dụng). Việc thiếu bác sĩ đã ảnh hưởng đến công tác phát triển kỹ thuật mới, chuyên sâu của Bệnh viện. Thời gian qua, Bệnh viện đã cố gắng, tạo điều kiện để cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế đi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực. Song, trong điều kiện làm việc thiếu bác sĩ khiến Bệnh viện gặp nhiều khó khăn. Hiện Bệnh viện có thể thực hiện được một số kỹ thuật như mổ nội soi, thay khớp... song nếu có đủ nhân lực, nhất là bác sĩ có chuyên môn cao sẽ phát triển được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu hơn. Thiếu bác sĩ cũng dẫn đến tình trạng một bác sĩ phải làm nhiều việc, thêm áp lực. Dự kiến năm 2024 Bệnh viện sẽ tiếp tục tuyển dụng bác sĩ.

Không chỉ có Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân mà ở các bệnh viện hạng 3, trung tâm y tế, trạm y tế, tình trạng thiếu bác sĩ diễn ra khá phổ biến. Sự thiếu vắng bác sĩ đã ảnh hưởng đến việc triển khai những hoạt động chuyên môn, nhất là dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Bệnh viện khó mở, trạm y tế khó mở

Nếu như tuyển bác sĩ ở bệnh viện khó một thì tuyển bác sĩ về các trạm y tế xã lại khó gấp mười lần. Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương và các trạm y tế trên địa bàn huyện hiện có 31 bác sĩ gồm: bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học dự phòng và bác sĩ y học cổ truyền. Để bảo đảm mỗi trạm y tế có 1 bác sĩ, số bác sĩ còn thiếu cần tuyển của Trung tâm và các trạm là 18 bác sĩ. Tuy nhiên, đợt tuyển dụng vừa qua, cả Trung tâm và các trạm mới chỉ tuyển được 8 bác sĩ, trong đó 4 bác sĩ được phân công về làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, 4 bác sĩ về các trạm y tế xã. Số bác sĩ cần tuyển vẫn còn thiếu 10 bác sĩ. Hiện vẫn còn một số trạm y tế thiếu bác sĩ. Việc thiếu bác sĩ đã diễn ra nhiều năm nay trong cảnh lực bất tòng tâm của y tế cơ sở. Bà Bùi Thị Tho, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Việc thiếu bác sĩ đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của đơn vị, các trạm y tế. Ở các trạm y tế, thiếu bác sĩ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh, khó thu hút được bệnh nhân; không đủ nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao để phát triển các hoạt động mũi nhọn, phát triển kỹ thuật trong công tác khám chữa bệnh cho người dân ngay từ tuyến cơ sở. Không thực hiện được kỹ thuật tại tuyến cơ sở, người bệnh sẽ đổ dồn lên tuyến trên.

(còn nữa)
HOÀNG LANH

Ông Nguyễn Văn Phát,
Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Năm 2023, xã An Thái vừa tập trung chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao vừa tập trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu. Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận rất cao của nhân dân trong các phong trào về hiến đất để xây dựng NTM nâng cao, qua đó tạo thuận lợi cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng giao thông cũng như hoàn thiện các tiêu chí. Đây chính là nguồn động lực để các địa phương khác trong huyện phát huy phong trào thi đua trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Ông Đoàn Đức Hợp,
Chủ tịch UBND xã An Thái



Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, theo tôi, yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công của xã An Thái là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn thể nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Thời gian tới, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc duy trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, các tuyến đường giao thông... để xứng đáng với danh hiệu xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh.

Ông Lương Văn Luân,
thôn Thượng, xã An Thái



Ngư ời dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi và tự hào khi chỉ trong một năm xã An Thái vừa được tỉnh công nhận xã NTM nâng cao và sắp được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Cuộc sống của chúng tôi hiện nay chẳng khác nào sống ở phố với đường giao thông to rộng; trường học, nhà văn hóa khang trang; có bể bơi, khu vui chơi, đèn điện sáng và ánh thôn xóm, đời sống nhân dân được nâng lên.

THANH NIÊN THÁI THỤY Hàng hải viết đơn tình nguyện nhập ngũ

T rong công tác tuyển quân năm 2024, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, rất nhiều thanh niên huyện Thái Thụy đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Qua giới thiệu của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Sơn Hà, chúng tôi đến thăm gia đình anh Vũ Văn Thanh ở thôn Thanh Miếu. Ấn tượng đầu tiên về Thanh là một chàng trai mảnh khảnh, nước da ngăm cùng khuôn mặt hiền lành, đôi mắt ánh lên niềm vui khi nói chuyện với chúng tôi. Thanh tâm sự: Ông ngoại tôi là cựu chiến binh, từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông kể ngày xưa xin nhập ngũ ông đã viết đơn bằng máu, thể hiện tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Qua những câu chuyện ông kể, tôi hiểu sự hy sinh vô giá của thế hệ đi trước

để mọi người có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để rèn luyện bản thân và tiếp nối truyền thống gia đình. Tôi hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, không ngại gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vui mừng và ủng hộ quyết định của con trai, bà Trần Thị Hiện (mẹ của Thanh) chia sẻ: Khi cháu tâm sự muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, gia đình hoàn toàn ủng hộ. Hy vọng qua quá trình rèn luyện trong quân đội, cháu sẽ trưởng thành, là công dân có ích cho xã hội.

Cùng với Thanh, 5 thanh niên xã Sơn Hà đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã cho biết: Sau khi có kế hoạch tuyển quân năm 2024, Ban CHQS xã đã tập trung rà soát số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn

sàng nhập ngũ, đến từng gia đình nắm bắt số lượng công dân trong độ tuổi 18 - 25, các công dân ở nhà, đi học nghề, chuyên nghiệp, công dân đi làm ăn xa... từ đó phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự qua nhiều kênh. Nhờ đó, đoàn viên, thanh niên trong xã nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện nghĩa vụ quân sự, hiện địa phương đã có 6 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Xã phấn đấu "Giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật và không có loại trừ".

Những năm gần đây, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều thanh niên trên địa bàn huyện Thái Thụy. Trong là đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024, nét chữ của anh Phạm Quang Vinh (sinh năm 2005) ở thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc có phần nấn nót,

anh viết: "Tôi nhận thức được rằng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và là trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ với quê hương, đất nước, nguyện vọng của tôi là được nhập ngũ...". Lần theo địa chỉ, chúng tôi đến gặp và trò chuyện với Vinh. Qua tiếp xúc, anh là người hoạt ngôn, nhanh nhẹn. Vinh tâm sự: Gia đình tôi có 3 anh em trai, tôi là con út. Hai anh trai đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mỗi lần về thăm nhà các anh hay chia sẻ về kỷ niệm trong môi trường quân đội, những việc mình sẽ được học, được làm... nên tôi thấy hào hứng, mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội. Tôi hy vọng sẽ đủ tiêu chuẩn để được nhập ngũ đợt này.

Đồng chí Đinh Văn Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thái Phúc chia sẻ: Gia đình Vinh rất khó khăn, hiện Vinh đang là lao động chính. Khi biết Vinh thuộc diện tạm hoãn nhập ngũ (có anh trai đang tại ngũ) nhưng vẫn tình nguyện, hàng hải tham gia nghĩa vụ quân sự, chúng tôi rất cảm động. Chính sự nhiệt huyết, trách nhiệm của em cũng như các công

dân khác đã giúp địa phương luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân hàng năm. Năm 2024, xã Thái Phúc phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao.

Trung tá Nguyễn Viết Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Theo kế hoạch, năm 2024 huyện được giao tuyển chọn 432 công dân, trong đó 390 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 42 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Hiện toàn huyện đã có 135 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự (tăng 30% so với năm 2023). Trong mỗi lá đơn tình nguyện chúng tôi thấy được tinh thần trách nhiệm của thanh niên với quê hương, những công dân này xứng đáng được biểu dương. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2024, Ban CHQS huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Huyện ủy, UBND huyện, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Trước mắt, tập trung làm tốt công tác khám tuyển theo kế hoạch; tổ chức

thăm nhập các công dân đủ điều kiện nhập ngũ, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị; làm tốt công tác quản lý công dân đủ điều kiện, sẵn sàng nhập ngũ; phối hợp với Ban Tuyển gọi Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tạo nguồn phát triển đảng viên; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có công dân nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ để quân nhân yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN THẨM



Anh Phạm Quang Vinh, thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc (Thái Thụy) thực hiện tạm hoãn nhập ngũ do có anh trai đang tại ngũ nhưng vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024.